

Chỉ số chứng khoán là gì?

Chỉ số chứng khoán là một giá trị thống kê phản ánh sự biến động giá của toàn bộ hoặc một nhóm các cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Chỉ số chứng khoán được tính dựa trên giá của các cổ phiếu niêm yết cũng như số lượng cổ phiếu niêm yết.



Có các chỉ số chứng khoán nào trên thị trường Việt Nam ?

Trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

VN-INDEX

Là chỉ số giá chứng khoán của tất cả các công ty niêm yết trên sàn HSX.

VN30

Là chỉ số giá chứng khoán của 30 công ty niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu.

VNMID

Là chỉ số giá chứng khoán của các 70 công ty niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hóa trung bình sau VN30.

VN100

Là chỉ số giá chứng khoán của 100 công ty có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX.

VNSML

Là chỉ số giá của các công ty niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hóa nhỏ và không thuộc VN100.

VNALL

Là chỉ số giá chứng khoán bao gồm các cổ phiếu thành phần của VN100 và VNSML.

Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

HNX INDEX

Là chỉ số giá chứng khoán của tất cả các công ty niêm yết trên sàn HNX.



HNX30

Là chỉ số giá chứng khoán được tính gồm 30 công ty niêm yết trên sàn HNX, có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất.



HNX Large Cap

Là chỉ số giá chứng khoán bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa thị trường bình quân 6 tháng lớn nhất trên thị trường HNX.



HNX Mid/Small Cap

Là chỉ số giá chứng khoán của các cổ phiếu đủ điều kiện lựa chọn vào chỉ số quy mô và không thuộc nhóm các cổ phiếu HNX Large Cap.



Chỉ số chứng khoán phản ánh điều gì?



Chỉ số chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đánh giá và phân tích thị trường chứng khoán một cách tổng quát.

Chỉ số giá chứng khoán chỉ rõ tình hình biến động giá chứng khoán của thị trường.

Khi chỉ số chứng khoán có xu hướng tăng chứng tỏ các doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất và đồng vốn đang được sử dụng có hiệu quả, nền kinh tế đang ở giai đoạn tăng trưởng và dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán nhiều hơn.



Nhìn vào chỉ số chứng khoán, các nhà quản lý và nhà đầu tư sẽ dự báo và biết được tình hình của nền kinh tế, tình trạng doanh nghiệp, diễn biến của thị trường vàng, bất động sản, chính sách vĩ mô của chính phủ,... để từ đó đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

VN-INDEX – chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của thị trường Việt Nam

Hai ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong VN-INDEX là ngành tài chính (51,2%) và hàng tiêu dùng (17,4%).

Từ khi mở cửa thị trường chứng khoán đến ngày 31/8/2015, VN-INDEX đã tăng 5,6 lần với khoảng 12,1%/năm.

Giá trị vốn hóa của VN-INDEX tại ngày 31/8/2015 là 56 tỉ đô-la Mỹ, chiếm 31,7% GDP.